



กรม. การศึกษา วุฒิสภา

ศึกษาดูงานการขับเคลื่อน พ.ร.บ. การศึกษา ๓ ฉบับ

และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล



คณะกรรมการการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านการศึกษา นำโดย นางกอบกุล อภากร ณ อยู่ธारा รองประธานคณะกรรมการคนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะอนุกรรมการ นางสาวอัญญา เวสรัชช อนุกรรมการ และอดีตนายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการในประเด็นต่าง ๆ อาทิ

๑. การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
๒. การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
๔. การประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก
๕. การนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

๑. วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสงขลา

ช่วงเช้า ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา คณะกรรมการได้เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด นางวิมลมาลย์ ร่มไธสง รองศึกษาธิการภาค ๕ รักษาการแทนศึกษาธิการภาค ๕ ดร.พรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายสังกร ชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะอนุกรรมการ





จากนั้น ช่วงบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่นำกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมี **ดร.พรศักดิ์ จินาศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายสมสุข เพชรกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกรทะเล (เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ ๒)** พร้อมด้วยประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน



๒. เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสตูล

ช่วงเช้า ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล คณะกรรมการธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี **นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล** ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด **นายสมพงษ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายตั้งกร ชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล** พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะได้นำผลการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ไปดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป



จากนั้น ช่วงบ่าย ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชานาธิปเฉลิม) อ.เมือง จ.สตูล คณะกรรมการธิการการศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่นำกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมี **นายสมพงษ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายโสภณวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชานาธิปเฉลิม) พระครูวิมลธรรมรส เจ้าอาวาสวัดชานาธิปเฉลิม ในฐานะกรรมการสถานศึกษา** ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนบรรยายสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชานาธิปเฉลิม) เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ โดยบูรณาการร่วมกันทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน “บวร”

